



ที่ ศธ ๐๔๓๐๘ / ๓๓๗๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมและตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มอบรางวัล IQA AWARD แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สถานศึกษาจัดการศึกษาสงเคราะห์ สถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษานับบริบทตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก และขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เจ้าของเรื่อง ศน.เมตตา ถวิลไทย ๐๘-๑๓๗๙-๓๓๑๗

ศน.สัมพันธ์ ถวิลไทย ๐๘-๑๙๕๓-๔๒๙๙



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์
เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ปีการศึกษา ๒๕๖๕
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

.....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั้งนี้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่คุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์รางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้สถานศึกษาอื่นร่วมแสดงการยอมรับการเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่าง ด้านการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ตามประกาศภายใน ๕ วันทำการ หลังจากตีพิมพ์ประกาศ หากพ้นกำหนดให้ถือว่าสถานศึกษานั้น ๆ ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่นแล้ว หากมีสถานศึกษาใดที่ได้รับการท้วงติง ขอให้ผลการพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก และถือเป็นที่สุด บัดนี้ การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

ประเภทสถานศึกษา	โรงเรียน	ระดับรางวัล
สถานศึกษาขนาดเล็ก	โรงเรียนหนองโพพิทยาศาสตร์	ชมเชย
สถานศึกษาขนาดกลาง	โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม	ยอดเยี่ยม
สถานศึกษาขนาดกลาง	โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร	ดีเด่น
สถานศึกษาขนาดกลาง	โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์	ดีเด่น
สถานศึกษาขนาดกลาง	โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม	ชมเชย
สถานศึกษาขนาดกลาง	โรงเรียนแม่่วงก์พิทยาคม	ชมเชย
สถานศึกษาขนาดใหญ่	ไม่มีสถานศึกษาใดมีประสงค์เข้ารับการคัดเลือก	
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม	ยอดเยี่ยม
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	โรงเรียนสตรีนครสวรรค์	ดีเด่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์